

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện chỉ tiêu số 17.1 về "Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định" theo tiêu chí huyện nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 558/QĐ- TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020; Công văn số 4039/SNN&PTNT-PTNT ngày 16/10/2019 về việc cung cấp hồ sơ thẩm tra các tiêu chí huyện NTM do Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách.

UBND huyện Triệu Sơn tự đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 3 về "Thủy lợi" theo tiêu chí huyện nông thôn mới trong xây dựng huyện NTM đến năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Điều kiện tự nhiên

Triệu Sơn là huyện đồng bằng - bán sơn địa nằm ở phía tây- nam của châu thổ sông Mã- sông Chu tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm Thành phố Thanh Hóa 20 km về phía Tây (theo Quốc lộ 47), tiếp giáp giữa các huyện đồng bằng với các huyện miền núi của tỉnh.

- Phía Bắc giáp huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa;
- Phía Nam giáp huyện Như Thanh, Nông Cống;
- Phía Đông giáp huyện Đông Sơn;
- Phía Tây giáp huyện Thường Xuân và Thọ Xuân.

Địa hình của huyện thấp dần về phía Bắc, nghiêng từ Tây Bắc xuống Đông Nam; huyện có dãy núi Nưa với đỉnh cao nhất 538 m so với mặt nước biển, nơi đây có mỏ quặng Cromít- một loại khoáng sản quý hiếm giúp cho việc luyện ra thép rắn không rỉ để chế tạo các thiết bị máy móc cao cấp; ở trong

nước, đây là nơi duy nhất có mỏ kim loại quý hiếm này mà ở vùng Cổ Định (nay thuộc Thị trấn Nưa) chính là một trung tâm khai thác từ thời Pháp thuộc cho đến nay; có 2 con sông nội địa đi qua, đó là sông Hoàng và sông Nhôm (hai nhánh của sông Yên) với chiều dài 74,05 km.

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện 29.004 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 13.683,53 ha, đất lâm nghiệp 4.881 ha, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác 718,82 ha. Dân số toàn huyện 204.379 người, gồm ba dân tộc chủ yếu sinh sống; dân tộc Kinh có 196.563 người, chiếm 96,18%; dân tộc Mường có 4.365 người, chiếm 2,14%; dân tộc Thái có 3.236 người, chiếm 1,58% và dân tộc khác là 215 người, chiếm 0,14% (là huyện có dân số lớn thứ tư toàn tỉnh). Đảng bộ huyện có 60 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.343 đảng viên.

Khi bắt đầu triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) vào năm 2010, huyện có 36 đơn vị hành chính (35 xã và 1 thị trấn), trong đó có 4 xã miền núi; từ tháng 12/2019 đến nay huyện còn 34 đơn vị hành chính (32 xã và 2 thị trấn) do có 2 xã (Minh Dân và Minh Châu) sáp nhập vào Thị trấn Triệu Sơn và xã Tân Ninh thành lập thị trấn (Thị trấn Nưa), cùng với Thành phố Thanh Hoá và huyện Hoàng Hoá, Triệu Sơn là một trong 3 huyện, thị có số đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh.

Huyện có hệ thống giao thông thuận lợi và đồng bộ: Đường huyện quản lý bao gồm 08 tuyến với tổng chiều dài 62,5km, đã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%, phù hợp với quy hoạch được duyệt. Ngoài ra còn có các tuyến đường quan trọng chạy qua địa bàn huyện như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam với chiều dài 4,3 km, 02 tuyến quốc lộ với chiều dài khoảng 36km (QL 47 và QL 47C), 06 tuyến tỉnh lộ với chiều dài khoảng 82km (TL 514, TL 514B, TL 515C, TL 517, TL 519 và TL 520) và tuyến đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa đi Cảng hàng không Thọ Xuân với chiều dài khoảng 26,5km. Các tuyến đường đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi quanh năm và kết nối với trung tâm hành chính các xã trên địa bàn.

2. Điều kiện kinh tế- xã hội

Khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, với xuất phát điểm của huyện thấp, năm 2010 giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản còn chiếm tỷ trọng tới 33,2%, công nghiệp- xây dựng mới đạt 36,3% và các ngành dịch vụ là 30,5% trong cơ cấu giá trị sản xuất của huyện; thu nhập bình quân đầu người mới đạt ở mức 13,2 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (chiếm 24,7%), số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện chỉ đạt 5,3 tiêu chí/xã; lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với sự hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của toàn thể Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện đã xây dựng huyện Triệu Sơn

có diện mạo khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay, huyện đã có 32/32 xã đạt chuẩn NTM (xã Minh Dân là một trong 3 xã điểm đầu tiên xây dựng NTM của tỉnh và đạt chuẩn NTM năm 2012, nay đã sáp nhập vào Thị trấn Triệu Sơn), huyện đạt 9/9 tiêu chí NTM; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở khám chữa bệnh đã đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ngày càng giảm; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện năm 2021 ước đạt 47,7 triệu đồng/người, gấp 3,61 lần năm 2010, khu vực nông thôn có mức thu nhập đạt 47,21 triệu đồng/người/năm (cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh). Tỷ lệ hộ nghèo từ 24,7% năm 2010 giảm xuống còn 0,89% năm 2020, số tiêu chí NTM bình quân toàn huyện tăng 13,7 tiêu chí/xã so với khi triển khai thực hiện Chương trình; giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2021 ước đạt 135 triệu đồng; nhiều mô hình sản xuất mới, hiệu quả cao trong nông nghiệp ngày càng phát triển như: trồng hoa, cây cảnh, trồng dưa trong nhà màng áp dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn, sản xuất lúa gạo VietGAP theo chuỗi liên kết, sản xuất chè sạch VietGAP đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh...

2.1. Thuận lợi

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của huyện, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân dân trong huyện đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó hăng say lao động và luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền; tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, đóng góp của cải, vật chất và tinh thần để góp phần quan trọng hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới của huyện nhà. Sau gần 12 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn huyện, được cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Trong suốt quá trình xây dựng Nông thôn mới, cùng với việc thực hiện các chính sách của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, huyện Triệu Sơn đã luôn luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong xây dựng, triển khai và thực hiện các kế hoạch, chương trình xây dựng NTM đảm bảo khoa học, thiết thực và hiệu quả.

Triệu Sơn là huyện có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội. Nằm ở vị trí thuận lợi, giữa các vùng kinh tế động lực của tỉnh, ngay sát cảng hàng không Thọ Xuân; trên địa bàn huyện có tuyến Quốc lộ 47, 47C, tuyến Nghi Sơn- Sao Vàng và tuyến đường bộ cao tốc Bắc- Nam đi qua rất thuận lợi cho hoạt động giao thương kinh tế, phát triển công nghiệp; bên cạnh đó huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn tương đối phì nhiêu cùng với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế nông nghiệp, khai thác khoáng sản...

Hệ thống nhà máy cấp nước sạch tập trung trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng đảm bảo khả năng cấp nước cho 32 xã và 2 thị trấn, an toàn về nguồn nước cho sinh hoạt của nhân dân trong huyện.

2.2. Khó khăn

Bước vào xây dựng Nông thôn mới, với xuất phát điểm là huyện thuần nông, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và lạc hậu; dân số đông, kinh tế chậm phát triển, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển chậm.

Số đơn vị hành chính tương đối lớn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng dân sinh và sản xuất xuống cấp, lạc hậu. Việc huy động nguồn lực trong xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp uỷ, chính quyền cơ sở hạn chế; vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền một số đơn vị chưa thể hiện rõ nét, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức cấp xã còn yếu, chưa được chuẩn hoá. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM chưa được làm tốt, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa tích cực tham gia các phong trào xây dựng NTM...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

1. Về chỉ tiêu 17.1 về Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định

a. Yêu cầu của chỉ tiêu:

- Có tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định đạt mức 98% trong đó 60% nước sạch.

b. Kết quả thực hiện tiêu chí:

Huyện Triệu Sơn có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020. Đến nay huyện đã triển khai rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu 17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định của các xã thuộc huyện Triệu Sơn năm 2021.

Hiện nay trên địa bàn huyện các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt từ cả hệ thống công trình cấp nước tập trung và các công trình cấp nước nhỏ lẻ, trong đó:

- Công trình cấp nước nhỏ lẻ: chủ yếu là giếng khoan, giếng đào; các công trình cấp nước nhỏ lẻ này được xây dựng đúng quy cách, đều có sử dụng bể lọc cát sỏi để xử lý nước thô trước khi sử dụng, nguồn nước sau khi xử lý đảm bảo hợp vệ sinh. Người dân trong xã đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch và đã chủ động sử dụng máy lọc nước hộ gia đình để xử lý nước công trình cấp nước nhỏ lẻ trước khi ăn uống.

- Về hệ thống công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn huyện Triệu Sơn hiện nay có 4 hệ thống cung cấp nước sạch tập trung (đã cấp/ đã có chủ trương đầu tư cho 32 xã và 2 thị trấn), cụ thể:

+ Chi nhánh cấp nước Đông Sơn (Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý) cấp cho 2 xã gồm: xã Đồng Tiến và Đồng Thắng;

+ Chi nhánh cấp nước thị trấn Triệu Sơn (Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa quản lý) cấp nước cho đang cấp nước cho thị trấn Triệu Sơn và 4 xã gồm: An Nông, Dân Lực, Dân Quyền, Minh Sơn; và 1 số hộ của thôn 7 của xã Vân Sơn. Xã Thọ Thế thuộc quy hoạch cấp nước của nhà máy cấp nước thị trấn Triệu Sơn và đang chuẩn bị được đầu tư xây dựng.

+ Nhà máy nước sạch Triệu Sơn (nhà máy đặt tại thị trấn Nưa): hiện đang cấp nước cho thị trấn Nưa và các xã Đồng Lợi, Dân Lý; 05 xã gồm: Thái Hòa, Khuyến Nông, Tiên Nông, Nông Trường và Vân Sơn hệ thống tuyến ống cấp nước đã hoàn thiện xong, chuẩn bị đấu nối cấp nước; 06 xã gồm: Hợp Thắng, An Nông, Thọ Phú, Thọ Tân, Thọ Vực, Xuân Thịnh, Xuân Lộc thuộc phạm vi cấp nước của Nhà máy nước sạch Triệu Sơn (theo QĐ 5156/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa) và sẽ được đầu tư giai đoạn tiếp theo.

+ Nhà máy sản xuất và cung cấp nước sạch tại xã Thọ Ngọc (của công ty TNHH hai thành viên Thái Học): Đã hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước cho các xã Thọ Ngọc, Thọ Cường và Xuân Thọ. Hiện nay đang cấp nước thử cho xã Thọ Ngọc. 08 xã còn lại thuộc phạm vi cấp nước của dự án gồm: Thọ Tiến, Thọ Sơn, Bình Sơn, Hợp Lý, Hợp Tiến, Hợp Thành, Triệu Thành, Thọ Bình (theo QĐ số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa) và xã Thọ Dân sẽ được đầu tư giai đoạn tiếp theo.

- Kết quả thực hiện năm 2021 (tính đến 30/9/2021)

+ Về nước hợp vệ sinh: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn 32 xã thuộc huyện Triệu Sơn đạt 98,9%.

+ Về nước sạch: Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT trên địa bàn 32 xã thuộc huyện Triệu Sơn đạt 66,7%. Trong đó,

tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung là 9,2%; tỷ lệ hộ sử dụng hệ thống máy lọc nước hộ gia đình 57,5%.

(Chi tiết kết quả thực hiện như phụ lục kèm theo)

c. *Đánh giá tiêu chí:* 32/32 xã thuộc huyện Triệu Sơn đạt chuẩn chỉ tiêu số 17.1 của tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định tại Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn tự đánh giá kết quả thực hiện Nội dung chỉ tiêu số 17.1 về "Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định" theo quy định Bộ tiêu chí huyện Nông thôn mới. Kính đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT quan tâm xem xét, thẩm tra để có căn cứ Trung ương về thẩm định công nhận huyện Triệu Sơn đạt huyện Nông thôn mới./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- TTHU, TTHĐND, UBND huyện; } (Đề b/c)
- Các ngành có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc